

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง

1. ระดมสมองแผนพัฒนาเกษตรต่อ.ต้นฟุ้งเป้า'ยุทธศาสตร์น้ำ'
2. ภาพข่าว: รับฟังความคิดเห็น
3. คอลัมน์ แดกไบ่อ่อน: อย่าแค่หวานเงิน
4. เคาะแผนลดต้นทุนผลิตสินค้าเกษตร16ธ.ค.คลอดมาตรการ
5. ลุ่มมาตรการอุ้มเกษตรกร 16 ธ.ค.นี้
6. ปีกฉัตรมันใจแก้อายุตรงจุด ลุ่ม'เอฟเอเอ'คงมาตรฐานบิน
7. คอลัมน์ หลังกระทรวง: ไม่ช้านะ
8. คอลัมน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่
9. คอลัมน์ ท้นสถานการณ์: คุมสินค้าเกษตรหลัก
10. พ.ร.ก.ประมงใหม่บังคับใช้วันนี้'-สมคิด'ติงภาคธุรกิจ
11. รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไม้ฯ
12. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
13. ส่งออกอาหารสดไปจีนยังสดใสเผยปี'57มูลค่านำเข้าเกิน6.2หมื่นล้านเหรียญ
14. คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย: ตรวจท่าเรือขนส่งสินค้า

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
คมชัดลึก
บ้านเมือง
มติชน
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
บ้านเมือง
แนวหน้า
มติชน

ระดมสมองแผนพัฒนาเกษตร ต่อ.ดันพุ่งเป้า'ยุทธศาสตร์น้ำ'

นางบุษผา ภูละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) เปิดเผยว่า สศท.6 ได้ร่วมจัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคตะวันออก ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ด้านนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ของรัฐบาล ที่เน้นเรื่องของพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ การจ้างงาน SMEs ในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของ Super Cluster ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ Food Innovation Medical Hub

ดังนั้น Super Cluster จึงเป็นประเด็นหนึ่งในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้อย่างมาก เนื่องจากต้องการให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ศึกษาการทำ Super Cluster ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออกในเรื่องของสารพิษตกค้าง โดยอีกมุมมองหนึ่งเห็นว่าควรทำ Super Cluster ในภาคการเกษตรด้วยเพื่อสนับสนุน Super Cluster ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Super Cluster ยางพารา สนับสนุน Super Cluster ยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ด้านการตลาด Demand และ Supply เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต

นอกจากนี้ เกษตรกรได้เสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง ในการนำนวัตกรรม มาประกอบกับภูมิปัญญาของเกษตรกร เช่น การวิจัย ดิน ปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายสถาบันการเกษตร การรวมกลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีศักยภาพรวมปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตร ที่ต้องการให้ตั้งยุทธศาสตร์เรื่องน้ำเป็นหัวข้อใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาฯ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม
วันที่: พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ปีที่: 36 **ฉบับที่:** 12639
Col.Inch: 14.05 **Ad Value:** 12,645
ภาพขาว: รับฟังความคิดเห็น

หน้า: 13(กลาง)
PRValue (x3): 37,935

คลิป: ชาว-ดำ



รับฟังความคิดเห็น : นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติป่าลุ่มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



อย่าแค่ว่านเงิน

สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลข “หนี้สิน” คริวเรือนภาคการเกษตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะอันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งของอนาคตเกษตรกรไทย หากรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯยังคงไม่ปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมขึ้นแรกเป็นผลการสำรวจภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ “สภาพัฒน์” โดยผลปรากฏว่า ภาวะการมีงานทำของคนไทยลดลง 0.2% เนื่องจากการจ้างงานในภาคการเกษตรลดลงต่อเนื่อง 3.8% ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ที่ทำให้แรงงานภาคการเกษตรต้องเคลื่อนย้ายไปหางานอื่นทำ และยังคงส่งผลให้แนวโน้มอัตราการว่างงานของภาคการเกษตรในไตรมาสที่ 4 อาจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาถึงประเด็นเรื่อง “หนี้สินครัวเรือน” ของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องติดตามจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ที่ ณ านี้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ปะทุรุนแรงขึ้นมา เนื่องจากได้สารพัดมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่พยายามเงินออกมาบรรเทาผลกระทบ เช่น การชดเชยรายได้จากภัยแล้ง การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทำให้ “ผี” ยังไม่แตก แต่นั่นก็ไม่ได้ยังมีใครกล้าให้คำตอบได้ว่า ในอนาคต “ผีหนอง” ที่เกิดขึ้นจะหายไปหรือ “กลัดหนอง” มากขึ้นกว่าเดิม

รายงานอีกชิ้น ที่ถือว่ามีน่าสนใจไม่แพ้กัน คือ ผลการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานกองทุนที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง

“สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” (สศก.) ได้ว่าจ้างให้ “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” (TDRI) เป็นผู้ทำการศึกษา ซึ่งพบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่สำคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย โดยในปี 2557 มียอด

เงินกู้ยืมนี้คงเหลือสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 รองลงมาเป็น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กองทุนต่างๆ ในกำกับของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งสาเหตุสำคัญของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกรคือ เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะ อีกทั้งไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต

ขณะที่แนวทางแก้ไข TDRI เสนอว่า การดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการคัดเลือกเกษตรกรที่ดี มีการวางกรอบในการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ และสิ่งสำคัญ คือ ไม่ควรเน้นให้ความช่วยเหลือด้วยการเติมเงินหรือใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่ควรสร้างวินัยทางการเงินและฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลสำคัญที่รายงานฉบับนี้กล่าวถึง คือ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน แม้กระทรวงเกษตรฯจะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ แต่ที่ผ่านมาก็ยังพบว่า เกษตรกรยังคงมีหนี้สินค้างชำระกองทุนเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากกองทุนไปเน้นให้ความสำคัญการอุดหนุนเงิน มากกว่าการพัฒนาศักยภาพและอาชีพ ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่งผลให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ผลที่ออกมา จึงสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตต่อไปนี้ หากรัฐบาลและกระทรวง

เกษตรฯ ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้ได้อย่างจริงจังและเห็นผล แนวทางหนึ่งที่เสี่ยงไม่พ้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน และการใช้งบประมาณของกองทุนต่างๆ

การหว่านเงินลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินทำได้ครับ แต่ก็ได้ผลเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น หากต้องการผลสัมฤทธิ์ระยะยาว ยังจำเป็นต้องมีการดำเนินการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

ผลการศึกษามีแล้ว แนวความคิดมีแล้ว เหลือก็แต่นำไปปฏิบัติให้จริงจังก็น่าจะช่วยทำให้ความหนักหน่วงของปัญหาลดทอนลงไปได้เยอะทีเดียว

มะลิลา

เกาะแผนลดต้นทุนผลิตสินค้าเกษตร

16ธ.ค.คลอดมาตรการ-เว้นค่าเช่านากราคาปุ๋ย

● เกษตรฯ ผนึกกำลังเกาะแผนลดต้นทุนการผลิต หวังช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้านปัจจัยการผลิต-ยกเว้นค่าเช่าที่นากว่า 5 แสนไร่ ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมตั้งผู้รับผิดชอบในการหาตลาด คาดลดมาตรการทั้งหมดได้ 16 ธ.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะเร่งดำเนินการลดต้นทุนการผลิต 3 ด้านหลัก คือ ด้านปัจจัยการผลิตโดยกรมการค้าภายในจะส่งรายการปัจจัยการผลิต อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ค่าบริการเครื่องจักรกล ค่าอาหารสัตว์และสัตว์น้ำ ฯลฯ ที่จะนำไปหารือกับผู้ประกอบการและส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศมาตรการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ส่วนค่าเช่านาถูดูกาสนั้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก.จึงมีนโยบายงดเว้นค่าเช่าที่นากว่า 5 แสนไร่ รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4% เหลือเพียง 1% ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ขณะที่ด้านพันธุ์ อาหารของปศุสัตว์และประมง ทางกรมปศุสัตว์ และกรมประมง จะหารือกับผู้ประกอบการในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ และจะส่งผลการหารือให้ สศก. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม เช่นเดียวกัน ส่วนในด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ทางกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภavnนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศมีราคาถูกลง

สำหรับเรื่องการลดต้นทุน ทั้งสองกระทรวงได้เห็นชอบร่วมกันตั้งผู้รับผิดชอบรายสินค้า หรือ Mr./Mrs./Ms. สินค้าเกษตร เพื่อร่วมบริหารอุปสงค์อุปทาน

และวางแผนการตลาดร่วมกัน

ส่วนการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว 263 แปลง และแปลงต้นแบบจังหวัดละ 1 แปลง นอกจากจะเน้นในด้านลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการ และการตลาดแล้ว ขณะนี้ได้เริ่มสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีโครงการนำร่อง 20 สหกรณ์ แบ่งเป็น เครื่องเกี่ยวเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าว 10 แห่ง และเครื่องเกี่ยวเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แห่ง และตั้งเป้าหมายการขยายตัวให้มากกว่านี้ ประมาณ 1,500 แปลง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรนั้นทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ใน 3 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า 2.โซนนิ่ง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเกษตร (อุปสงค์) เพื่อวางแผนการผลิตตามเขตที่เหมาะสมทางกายภาพ 3.ตลาดรองรับผลผลิตพืชทดแทนข้าวนาปรังปี 2558/59 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น

ส่วนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเร่งดำเนินการตามพันธกรณีของประชาคมอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (เออีซี บลูพริ้นท์) และส่วนที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเพิ่มเติม ทั้งเรื่องของการลดภาษีและขยายโควตาสินค้าเกษตร นอกจากนั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการหลังไหลของสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าประเทศจึงต้องเร่งเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตร 6 ด้าน (แม่สอด อรัญประเทศ คลองใหญ่ มุกดาหาร สะเดา ปาดังเบซาร์) ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีระบบตรวจสอบสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลรองรับ และเร่งพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เน้นเจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐาน

และเจ้าหน้าที่ด้านตรวจ เพื่อบูรณาการด้านสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ อีกด้วย

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ปีที่: 14 ฉบับที่: 4383
Col.Inch: 24 Ad Value: 21,600
หัวข้อข่าว: ลุ้นมาตรการอุ้มเกษตรกร 16 ธ.ค.นี้

หน้า: 7(กลาง)
PRValue (x3): 64,800
คลิป: ขาว-ดำ

ลุ้นมาตรการอุ้มเกษตรกร 16 ธ.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เห็นผลชัดเจนถึงแนวทางมาตรการในการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ โดยทั้ง 2 กระทรวงได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะเร่งดำเนินการลดต้นทุนการผลิต 3 ด้านหลัก คือ ด้านปัจจัยการผลิตกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะส่งรายการปัจจัยการผลิต อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ค่าบริการเครื่องจักรกล ค่าอาหารสัตว์/สัตว์น้ำ ฯลฯ ที่จะนำไปหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งคาดว่าจะประกาศมาตรการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตได้ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นี้

ขณะที่ด้านพันธุ์/อาหารของปศุสัตว์ และประมงกรมปศุสัตว์ และ กรมประมง จะหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ และจะส่งผลการหารือให้ สศก. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ส่วนในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับการการค้าภายใน เพื่อลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศมีราคาลดลง

สำหรับเรื่องการตลาดนั้น ทั้งสองกระทรวงได้เห็นชอบร่วมกันตั้งผู้รับผิดชอบ

รายสินค้า หรือ Mr./ Mrs./ Ms. สินค้าเกษตร เพื่อร่วมบริหารอุปสงค์อุปทาน และวางแผนการตลาดร่วมกัน

สำหรับการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่แล้ว 263 แปลง และ แปลงต้นแบบจังหวัดละ 1 แปลง ที่นอกจากจะเน้นในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการ และการตลาดแล้ว ขณะนี้ได้เริ่มมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Motor Pool) โครงการนำร่อง 20 สหกรณ์ แบ่งเป็น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าว 10 แห่ง และเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แห่ง และตั้งเป้าหมายการขยายตัวให้มากกว่านี้ ประมาณ 1,500 แปลง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตร ประเด็นที่ทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ใน 3 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า 2.โซนนึ่ง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเกษตร (อุปสงค์) เพื่อวางแผนการผลิตตามเขตที่เหมาะสมทางกายภาพ 3.ตลาดรองรับผลผลิตพืชทดแทนข้าวนาปรังปี 2558/59 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น

'บิกกัฏร' มั่นใจแก้ไออยูยตรงจุด

● ลุ้น'เอฟเอเอ'คงมาตรฐานบิน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ตามที่กระทรวงเกษตรได้ผลักดันพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมง มาใช้แทนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประมง พ.ศ.2558 ที่สหภาพยุโรป (อียู) แสดงความเห็นว่ามีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมถึงการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม (ไออยูย) และบทลงโทษยังไม่รุนแรงพอนั้น ขณะนี้ พ.ร.ก.ดังกล่าวได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2559 ทางคณะทำงานของอียูจะเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของไทยอีกครั้ง ซึ่งจากการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และในช่วงที่ผ่านมาได้ประสานการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและอียูอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยทำได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบครั้งหน้า

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู กล่าวว่ ที่ผ่านมามีว่รัฐบาลทำงานคืบหน้าไปมาก ซึ่งเป็นทิศทางบวก ที่จะทำให้อียูตัดสินใจในทางที่ดีได้

ด้านนางอัมพวัน วรรณโก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวในการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานการบินพลเรือนแห่งใหม่ จะนำประเทศไทยออกจากวิกฤตการบินได้หรือไม่" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ (เอสเอสซี) กรมได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่องค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (เอฟเอเอ) ท่วงติงมาได้แน่นอน โดยเอฟเอเอจะส่งผลการตรวจสอบกลับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะไม่รับลดมาตรฐานการบินของไทย นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย อธิบดีกรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) และอดีตผู้ตรวจไอเคโอ กล่าวว่ ทางเอฟเอเอได้สอบถามไทยทั้งหมด 290 ข้อ โดยไทยชี้แจงและตอบคำถามได้เป็นที่น่าพอใจมากถึง 280 ข้อ มีเพียง 10 ข้อเท่านั้นที่ไทยไม่สามารถชี้แจงและตอบคำถามได้ จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนสอบผ่านถึง 96.55% สัดส่วนสอบตกเพียง 3.45% เท่านั้น

หลังกระทรวง |

■ สืบ

ไม่ช้านะ

เปิดงาราคาไม่แพงดอกจ๊ะ

ในการประชุมผู้บริหาร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว. เกษตรและสหกรณ์ ตบเท้าเปิดตัวตั้งสนั่นสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งมือมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง เริ่มจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยกเลิกค่าเช่าที่ ส.ป.ก.กว่า 5 แสนไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ทำกิน 7,300 ราย

ลดอัตราดอกเบี้ยในการเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก จาก 4% เหลือ 1% ใช้งบ 50 ล้านบาทเศษ

ยังไม่พอ วันอังคารที่ 1 ธ.ค.นี้ บิ๊กฉัตรสั่งเสนอของบมาอบรมสร้างอาชีพให้เกษตรกร...บอกแล้วว่าไม่ช้า

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4383

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 6

Ad Value: 5,400

PRValue (x3): 16,200

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สะเก็ดเศรษฐกิจ: เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่

สะเก็ด เศรษฐกิจ

□ เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วงสิ้นปีนี้ โดยเฉพาะการส่งสินค้าเกษตรไปขายยังกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิกเออีซีในสินค้าประเภทผักผลไม้รวม 23 รายการ นอกจากนี้ จากปัญหาภัยแล้งเกษตรกรมีรายได้ลดลงนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปท.) จึงมีนโยบายงดเว้นค่าเช่านาฤดูกาลนี้ 500,000 ไร่ ซึ่งกำลังดูพื้นที่ รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ทัศนสถานการณ์ |

คู่มือสินค้าเกษตรทะเลลึก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดำเนินการตามพันธกรณีใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การลดภาษีและขยายโควตาสินค้าเกษตร ซึ่งดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 23 รายการ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ มาตรฐานสินค้าพืชสวน เช่น ฝรั่ง ลองกอง มังคุด กัลยาดม กระท้อน หอมแดง สร้างมาตรฐาน ASEAN GAP เช่น การกำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงสุดสำหรับสารกำจัดศัตรูพืช การเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและขจัดปัญหาประมง IUU และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ จะเร่งเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตร 6 ด้าน (แม่สอด อัญประเทศ คลองใหญ่ มุกดาหาร สะเดา ปาดังเบซาร์) ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีระบบตรวจสอบสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมชลประทานได้เร่งรัดในการจ้างเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งเป็นแรงงานในการขุดลอกคูคลองให้มากขึ้น จากปัจจุบันจ้างงานไปแล้ว 3 หมื่นกว่าราย เนื่องจากบางพื้นที่คนสมัครน้อย โดยกรมชลประทานมีงบประมาณในการจ้างงานประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ประมาณ 7,700 บาท/คน

พ.ร.ก.ประมงใหม่บังคับใช้วันนี้-'สมคิด' ดึงภาคธุรกิจ

"ฉัตรชัย" ระบุ 26 พ.ย.นี้ พ.ร.ก.ประมงใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งเป้าสร้างความยั่งยืนกับทรัพยากรประมง ขณะที่"สมคิด"จี้เกษตรกรเดินหน้าแก้ไขอยู่ รักษาภาพลักษณ์ประเทศ ลั่นเลิกเกรงใจภาคเอกชนหันยึดกฎหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯผลักดัน พระราชกำหนดประมงและผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติไปแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.นี้เป็นต้นไป

เป็นไปตามข้อชี้แนะของคณะทำงานของสหภาพยุโรปหรืออียู ที่เข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของไทย กรณีที่ได้ใบเหลืองจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม หรือไอยูยู

ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการทำงาน โดยมีศูนย์บัญชาการ

แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป มีเป้าหมายสูงสุดนอกเหนือจากการพิจารณาปลดใบเหลืองของอียู คือการทำประมงจะต้องมีความยั่งยืน ต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้ได้ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของโลก

สำหรับการตัดสินใจของอียู นั้น ในต้นเดือน ม.ค. นี้ทางคณะทำงานของอียูจะเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของไทยอีกครั้ง ซึ่งจากการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความใกล้ชิดกับอียู และแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การแก้ไขปัญหไอยูยู ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ขอให้กระทรวง

เกษตรฯ โดยกรมประมงดำเนินการต่อเนื่อง จนกว่าต่างชาติจะยอมรับ ไม่ต้องเกรงใจภาคธุรกิจเพราะกรณีนี้จะไม่เกิด ถ้านักธุรกิจไม่ทำการตอบกลับมาของอียู เห็นได้ชัดว่าอียูไม่ต้องการเล่นเกมประมงขนาดเล็ก แต่ต้องการจัดการระดับกลางกับใหญ่ขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มนี้มีอำนาจทำให้ประมงขนาดเล็กได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย

"ไม่ว่าไทยจะได้ใบแดงหรือไม่ ถ้าได้ก็อย่าเสียกำลังใจ แต่ต้องประกาศเจตนารมณ์ว่าจะแก้ไขปัญหาลงถึงที่สุด อย่าทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายไปมากกว่านี้ ในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ จะตำหนิอียูก็ไม่ได้เพราะภาคธุรกิจของไทยเองที่ไปซื้อวัตถุดิบจากสิ่งที่รู้ว่ามีปัญหาเห็นแก่ได้ ถ้าไทยเป็น Global Citizen ไม่ได้ต่างชาติก็ไม่ซื้อสินค้าจากไทย ถ้าผ่านปัญหานี้ได้ถือว่าโชคดี ถ้าไม่ผ่านก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง

ต่อไป ขอให้กรมประมง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง"

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหไอยูยู ในขณะนี้ เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะผลักดันให้อียูเห็นภาพความคืบหน้า การเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากกว่าน้อยเพียงใด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่ามีการทำงานคืบหน้าไปมาก มีการออก พ.ร.ก. เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายที่ชัดเจนขึ้น มีอำนาจการเอาผิดอย่างเข้มงวดและรุนแรง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาประมงผิดกฎหมายขึ้นมาอีก

"ในขณะนี้จะไม่บอกว่าไทยมีแนวโน้มจะได้ใบแดงหรือเหลืองต่อไป หรือไม่ เพราะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของอียู แต่การปฏิบัติของภาคเอกชนทุกราย ผมมั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ทุกรายการ" นายธีรพงศ์ กล่าว

รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไม้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการบูรณาการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไม้สุ่ออาชีวะเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจังหวัดลำปาง พร้อมมอบนโยบายการสร้างเศรษฐกิจจากการปลูกและพัฒนาไม้ของประเทศ โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

ลำปาง/ เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบูรณาการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไม้สุ่ออาชีวะเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจังหวัดลำปาง และมอบนโยบายการสร้างเศรษฐกิจจากการปลูกและพัฒนาไม้ของประเทศ โดยนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสามรถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

นายเกรียงเดช สุทธิภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการบูรณาการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาไม้สุ่ออาชีวะเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจังหวัดลำปาง เป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมนวัตกรรมการไม้จังหวัดลำปาง การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมเกี่ยวกับไม้ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ ผู้แปรรูป และผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างครบวงจรสามารถนำข้อมูลการปลูก การแปรรูป การจำหน่าย และการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้ เพื่อให้หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรมีข้อมูลความรู้ความเข้าใจเรื่องไม้อย่างครบวงจร และแนะนำให้เกษตรกรปลูก แปรรูป จำหน่าย และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้ อีกทั้งรวบรวมองค์ความรู้ด้านไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศ และผู้ที่พัฒนาให้เป็นสถาบันไม้หรือองค์กรด้านไม้ของชาติต่อไป

และเพื่อตอบสนองนโยบายการสร้างเศรษฐกิจภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกร

โดยมีกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน ประกอบด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ภาคประชาสังคม สมาคมและมูลนิธิต่างๆ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง

ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ได้มอบนโยบายการสร้างเศรษฐกิจจากการปลูกและพัฒนาไม้ของประเทศ กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัยการส่งออกเป็นหลัก โดดเด่นในเรื่องท่องเที่ยว โดยใช้วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดขาย ซึ่งคงทำได้ไม่นาน แต่สิ่งที่ต้องคิดทำขณะนี้คือคิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และหากจะผลิตสินค้าก็ต้องนึกถึงตลาดก่อน เพราะถ้าไม่ตรงความต้องการของตลาดก็จะไปได้อีก

หมายรวมถึงตลาดที่ใหญ่กว่าคือในระดับภูมิภาคหรือตลาดต่างประเทศด้วย เช่น ตลาดต่างประเทศ ต้องการไม้ไม้ที่ไม่ต้องตรงกับสปีชีส์ความต้องการของตลาดเป็นจุดที่สำคัญมาก เรื่องของนวัตกรรม การคิดค้นรูปแบบใหม่เอี่ยมให้ตลาดเติบโตจำเป็นต้องมีความคิดและวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง

“วันนี้มองว่าไม้เป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาล โดยปีนี้เกิดภัยแล้งกระทบไปทั่วประเทศ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลที่จะทำอะไรให้ประชาชนสามารถฝ่าวิกฤติภัยแล้งได้ ซึ่งการปลูกพืชที่ใช้น้ำ

น้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งและทราบว่าไม้เป็นทางเลือกหนึ่ง เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา 3 ปี เมื่อเห็นว่ามีไม้ดีใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จึงต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไม้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และจะนำพาเศรษฐกิจของไทยไปได้ ซึ่งตนก็ยินดีที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป”

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ. บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558.....● **ข่าวแรก...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม **“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”** ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม นายธีรภัทร กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรม **“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”** นอกจากเข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ **“การจัดการ ดิน น้ำ ป่า และดินตามแนวพระราชดำริ”** โดยจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเรียบง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติ.....● **เรื่องดี...นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้** รับมอบเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี **นายถาวร งามกนกวรรณ** รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 30,032,069.60 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบชุดเครื่องแกวแบบจตุรจักรให้เป็นของขวัญที่ระลึกให้กับรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และถ่ายรูปร่วมกันก่อนเสร็จพิธี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้.....● **ดร.สุญาณี เวสสุบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์** กล่าวว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมเปิดเส้นทาง Canopy Walkway ทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทางกว่า 400 เมตร และที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบ พาโนรามา ที่แต่งแต้มไปด้วยฉากสุดอลังการของต้นไม้ ภูเขา รวมถึงทะเลหมอกจางๆ ที่ลอยละล่องเหนือปลายยอดไม้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เส้นทางเดินชมธรรมชาติ Canopy Walkway ตั้งอยู่บริเวณริมถนนด้านขวามือ ตรงข้ามกับสวน 77 พรรษา ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5384-1234 และ www.qsbg.org หรือ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.....● **นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา** รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ **นายจิตรกร สุวรรณเลิศ** ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย์สินทางปัญญา สงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 2 สุพรรณบุรี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี **นายสำเริง สโมทัย** ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชม.....● **นายสัตวแพทย์อุทัย หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์** ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการแบบ Pipe Line และ Cooling Tank ระหว่างสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ สหกรณ์โคนมปากช่อง และบริษัท แดรี่ ฮับ ซัพพลาย เซน จำกัด เพื่อดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบบริดนมแบบ Pipe Line และ

Cooling Tank ให้กับฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ....● **กรมชลประทาน** คุ่มเข้มแผนการใช้
น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ย้ำต้องเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ในอนาคตอันใกล้ วอนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันรณรงค์ประหยัดน้ำ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติภัย
แล้งไปได้ สำหรับผลการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พ.ย.58 มีการใช้น้ำไป
แล้วรวมกันทั้งสิ้น 261.35 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำใช้การได้ในฤดูแล้งนี้อีกประมาณ 3,039

ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พบว่ามีการ
ทำนาปรังไปแล้วกว่า 568,800 ไร่ ซึ่งกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเดินหน้า
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอต่อการอุปโภค.....● **ปิดท้ายข่าว...ยังไม่มีการแต่งตั้งระดับ
อาวุโสชำนาญการพิเศษทั่วประเทศของกระทรวงทรัพยากรฯ** วางเว้นมานานพอสมควรไม่ทราบเป็น
เพราะเหตุใด..? หรือว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาทุกอย่างต้องไปเร่งใส่
ส่วนเรื่องแต่งตั้งทรัพยากรจังหวัด (ทสจ.) ก็ยังไม่มีการพิจารณาเช่นเดียวกัน.....● **แ่ววๆ..มาว่า**
มีกุนซือที่ขอบพูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น เป็นคนจัดไฟรายชื่อการแต่งตั้งเพื่อเสนอรายชื่อให้
กับผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ เป็นผู้พิจารณา...**ส่วนพรรคพวกหรือรุ่นเดียวกันก็จะผลักดันโยกย้ายให้
ลงจังหวัดที่ดีๆ ว่ากันว่าต้องมีสิ่งที่เหมาะสมมาด้วยมิฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้...ฝากให้ท่านพลเอก
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ช่วยตรวจสอบด้วย ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ เดียว
จะหาว่าไม่เตือน...อิอิ.....● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ..กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

ส่งออกอาหารสดไปจีนยังสดใส

เผยปี'57มูลค่านำเข้าเกิน6.2หมื่นล้านเหรียญ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้รายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนา China International Import Fresh Food Logistics Congress 2015 ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคมที่ผ่านมา และร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ช่องทางและโอกาสทางธุรกิจสินค้าอาหารสดไทย” ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มสินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีน การตีความกฎหมายความปลอดภัยอาหาร และนโยบายพิธีการศุลกากรในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อไปว่า แนวโน้มและสถานการณ์สินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีนอีก 5-10 ปีข้างหน้า สินค้าเกษตรประเภทอาหารสดยังคงมีโอกาสอีกมาก ซึ่ง

ในปี 2557 จีนมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกอาหารสดรวม 62,024.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสินค้าประมง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันจีน



ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ

มีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรประมาณ 18,000 ราย และผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรประมาณ 20,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางการค้าทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนการตีความกฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Food safety law) จีนจะเน้นด้านอาหารปลอดภัยพิชสารเจือปน และมีโภชนาการที่เหมาะสม โดยการประเมินความปลอดภัยอาหารของจีนนั้น จะดำเนินการตรวจสอบทั้งอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันจีนมีประกาศมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติด้านอาหารจากกรมอนามัยประมาณ 500 มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตรวจสอบ เป็นต้น

สำหรับนโยบายพิธีการศุลกากรในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Free Trade Zone) จะมีการแบ่งหมวดหมูสินค้า

ประเภทอาหารโดยใช้รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งเอกสารที่จำเป็นในพิธีการศุลกากร ได้แก่ สัญญาหรือข้อตกลงการนำเข้าสินค้า เอกสาร

การจัดส่งสินค้า เช่น ใบขนของ ใบส่งสินค้า หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น สำหรับหลักการสำคัญในการยื่นเอกสารพิธีการศุลกากร ได้แก่ เอกสารตามความเป็นจริง ชื่อสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดสินค้าในการนำเข้าส่งออกศุลกากร หากไม่สอดคล้องกับชื่อการค้าสากล ให้ทำการอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถใช้การประกันรับรองสินค้าเพื่อนำสินค้าออกมาจากศุลกากรได้ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งสินค้าสู่ตลาด

มติชน

Matchon
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13773

หน้า: 28(กลาง)

Col.Inch: 6.17

Ad Value: 9,563.50

PRValue (x3): 28,690.50

คลิป: ๑๗

คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: ตรวจสอบเรือขนส่งสินค้า



● ตรวจสอบเรือขนส่งสินค้า

สมุทรสาคร - นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปที่ศูนย์ตรวจเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสาคร ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจเรือเข้า-ออก และการทำงานควบคุมการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสัตว์น้ำแปรรูป พร้อมสำรวจท่าเรือขนส่งสินค้าประกอบด้วย ท่าเรือสะพานปลา ท่าเรือชัยนาวิ และท่าเรือท่าจีนยูเนียนฯ โดยมีนายอรุณชัย พุทธิเจริญ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์